

กะหรี่ปั๊บ ขนมปังสอดไส้

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี

บ้านกลาง อบต.คลองตำหรุ



“กะหรี่ปั๊บ” ขนมขึ้นชื่อจากบ้านม่วงเหล็ก จ.สระบุรี ผู้การสร้างรายได้ที่เข้มแข็งของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านกลาง อบต. คลองตำหรุ โดยการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาการทำขนมของสอง สามี-ภรรยา **อดิพัทธ์ (พัชร)** และ **อภิญญา (ป๊วย) อิ่มเอม** ซึ่งได้นำ วิชาการทำกะหรี่ปั๊บติดตัวมาจากถิ่นกำเนิด มาแบ่งปันเป็น อาชีพเสริมรายได้ให้แก่ชาวมุขมบ้านกลาง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คุณพัชร เล่าให้ทีมงาน @ อมตะฟังว่า เมื่อตอนที่ย้าย มาอยู่จังหวัดชลบุรีใหม่ๆ ผมและภรรยาประกอบอาชีพตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็อยู่กันแบบ พอมีพอกินไม่เดือดร้อนอะไร ผมเปิดร้านขายแก๊สบรรจุถังที่บ้าน โดยบริการส่งให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง ส่วนภรรยา ทำกะหรี่ปั๊บขายที่หน้าบ้านในหมู่บ้านจัดสรรพฤกษลดาและ ตามตลาดนัดใกล้ๆ ที่นี้ผมและสมาชิกในหมู่บ้านเราอยู่กับแบบ

ญาติมิตรและคุ้นเคยกัน เป็นอย่างดี

กระทั่งเมื่อต้นปี ที่ผ่านมาสำนักพัฒนา ชุมชนได้ มีโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้แก่คนในชุมชนโดย ได้สนับสนุนให้วิชาชีพ การทำกะหรี่ปั๊บเป็น ต้นแบบให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรีบ้านกลาง ตำบล คลองตำหรุ ซึ่งผมและ ภรรยายินดีเข้าร่วมโครงการ



อดิพัทธ์ อิ่มเอม (พัชร)



ในฐานะผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่กลุ่มสมาชิกเพราะเห็นว่าเป็น จะนำเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเพื่อการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันได้มีการเปิดสอนในรูปแบบของกลุ่ม อาชีพมีสมาชิกถึง 45 คน มีทุนๆ ละ 100 บาท จำนวน 160 ทุน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนวดแป้งเตากระทะ และเตาอบขนมปัง

นอกจากสอนทำกะหรี่ปั๊บแล้วยังได้เสริมการสอนวิชาการ ทำขนมปังสอดไส้อีกหนึ่งด้วย ซึ่งผู้มาอบรมหลายคนได้นำความ รู้ไปประกอบอาชีพเสริม ทำขายตามตลาดนัดต่างๆ สร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี





นอกเหนือจากงานพัฒนาวิชาชีพให้แก่ชุมชน แล้วการได้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนยังเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่คุณพัชร ทำด้วยความเต็มใจ "ด้วยความที่เรา ยังไม่มีลูกก็เลยมีเวลาทำงานในชุมชนได้อย่างเต็มที่ และผมเองก็ได้รับคัดเลือกจากคนในหมู่บ้านให้เป็นประธานหมู่บ้านซึ่งไม่มีนิติบุคคลในหมู่บ้าน ส่งผลให้พวกเราต้องรวมเงินกันเพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภ้ยให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 168 หลังคาเรือน โดยแต่ละหลังคาเรือนได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดการดูแลหมู่บ้านหลังคาเรือนละ 200 บาท/เดือน เพื่อเป็นค่าเก็บขยะ ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ค่าไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน และอื่นๆ"





คุณพัชรเล่าเสริมว่าชาวบ้านมีความเห็นว่าหมู่บ้านพวกเราค่อนข้างไกลจากเมืองชล (15 กิโลเมตร) เราควรมีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน จึงได้เกิดโครงการขึ้น 3 โครงการได้แก่

โครงการที่ 1 เป็นการตั้งกลุ่มออมทรัพย์โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นที่เลี้ยง มีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 100 คน ให้สมาชิกกู้ได้คนละไม่เกิน 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาท ขณะนี้เรามีกองทุนอยู่ 100,000 บาท

โครงการที่ 2 เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมรายได้ เช่น กลุ่มทำกะหรี่ปั๊บนมบั้งสดลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งปลูกที่บ้านและที่ดินส่วนกลางหน้าหมู่บ้าน





และโครงการสุดท้าย ช่วยกันซื้อ ช่วยกันขาย โดยคนในหมู่บ้านนำผลผลิตมาขายในตลาดนัด โดยเราจัดพื้นที่ที่หมู่ 4 เป็นตลาดนัดนำอาหาร ขนมหวาน ผักสวนครัว งานฝีมือต่างๆ มาขายในทุกวันอาทิตย์ ตลอดจนการสังสรรค์ นำอาหารมารับประทานร่วมกัน ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมที่มีสีสันในชุมชนของเรา

นับเป็นอีกตัวอย่างจากครอบครัว "อิมเอม" ซึ่งเป็นเพียงครอบครัวเล็กๆ แต่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ให้ดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแห่งนี้

